

Số: /KH-PGDĐT

Mỹ Tú, ngày 31 tháng 03 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 06/02/2012 của Tỉnh uỷ Sóc Trăng và Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư;

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Quyết định 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an Ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;

Căn cứ Kế hoạch số 870/KH-SGDĐT ngày 27/3/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho các đơn vị, cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh (CB, CC, GV, NV, NLĐ, HS) trong toàn ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. củng cố, nâng chất các mô hình đảm bảo ANTT. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CB, CC, GV, NV, NLĐ, HS về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về phòng, chống các loại tội phạm, các loại tệ nạn xã hội (TNXH); kịp thời làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ANTT.

3. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong từng CB, CC, GV, NV, NLĐ, HS. Nâng cao ý thức

trách nhiệm, tạo sự chuyên biến rõ nét trong công tác xây dựng phong trào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 12/CT-TU ngày 26/11/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Quyết định 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an Ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chương trình số 03/CTr-BCA-V05, ngày 16/01/2025 của Bộ Công an về công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025...

2. Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực, tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông tin kịp thời các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH để biết cảnh giác và tự giác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại các đơn vị theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải.

3. Vận động toàn thể CB, CC, GV, NV, NLĐ, HS tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, TNXH. Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng mô hình “Tự quản về ANTT” tại các đơn vị, phát huy vai trò tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng chống cháy, nổ.

4. Các mô hình “Tự quản về ANTT” tốt thì nhân rộng và phát huy, loại bỏ những mô hình hoạt động hình thức và không hiệu quả. Đồng thời sơ, tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mô hình có hiệu quả kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thông báo các kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến để toàn thể CB, CC, GV, NV, NLĐ, HS.

5. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể và cấp uỷ, chính quyền địa phương quan quan tâm phối hợp và chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả công tác bảo vệ ANTQ. Quan tâm xây dựng đội bảo vệ cơ quan làm nòng cốt thực hiện công tác

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức cho lực lượng bảo vệ cơ quan tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QCPH/CAT-SGDĐT ngày 24/3/2016 giữa Công an tỉnh và Sở GDĐT; công văn số 578/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2016 về việc triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/ BGDDĐT-BCA ngày 28/8/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Công an trong việc quy định rõ trách nhiệm của cơ quan Công an, trách nhiệm của trường học, cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả, đồng thời sơ kết, tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các mô hình có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết chuyên đề riêng hoặc lồng ghép công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hàng năm; có kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, phân đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có nội quy, quy định bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phổ biến, quán triệt các nội quy, quy định. Chủ động liên hệ với PA03 và Công an địa phương trao đổi tình hình, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT kịp thời cung cấp thông tin tình hình liên quan ANTT xảy ra tại đơn vị.

2. Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an (nếu có) và các quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT.

3. Không để xảy ra hoạt động tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT; kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của cơ quan tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại tố cáo; đình công, lãn công trái pháp luật; tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có, kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; cháy nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng vi phạm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng trở lên theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng). Không có trường hợp cán bộ công chức, viên chức, người lao động bị

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT hoặc mắc TNXH bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có 70% cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hoặc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 phù hợp, hiệu quả tại đơn vị mình.

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 25/5), hàng năm (trước ngày 15/12) các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT về Phòng GDĐT để tổng hợp báo cáo Sở GDĐT.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 đề nghị các đơn vị nghiên cứu tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các trường trực thuộc UBND huyện;
- LĐ Phòng GDĐT;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thành Tuấn